



ประกาศฉบับใหม่

ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2557 ซึ่งจะมีผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นี้ ส่งผลให้บริษัทประกันภัยหลายๆ บริษัทต้องพบกับปัญหาของการบริหารจัดการภายในของบริษัทเองที่จะต้องดำเนินการให้โครงสร้างการบริหารงานต้องมีหน่วยงาน และข้อกำหนดในการปฏิบัติงานบางอย่างให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ ที่บอกว่ามีเพียงบางบริษัทเท่านั้นที่เจอกับปัญหาเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ เพราะหลายๆ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานต่างๆ ตามเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้ครบถ้วนไปแล้ว โดยเฉพาะบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพียงแต่อาจต้องเพิ่มเติมรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด

อย่างไรก็ตาม สารสำคัญของประกาศฉบับนี้ ที่กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องดำเนินการบางอย่างนั้นมิใช่เพียงหน่วยงานที่ถูกกำหนดจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานมาแล้ว ก็ถือว่าถูกต้องครบถ้วน เพราะในประกาศฉบับนี้ยังบังคับให้ระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทด้วยจึงจะถือสมบูรณ์ตามประกาศนี้

บทสรุปของประกาศฉบับนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 36 ข้อนั้น กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัย โดยกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกรรับเงิน การจ่ายเงิน โดยระเบียบดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. บริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับนี้
3. บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ขึ้น

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (อาจจ้างบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่ตรวจสอบก็ได้)

4. บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
5. คณะกรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ที่สอดคล้อง และครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งหมด

6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ทั้งนี้ ในแต่ละหน่วยงานที่จะต้องเกิดขึ้นตามประกาศฉบับนี้ ยังมีรายละเอียดที่จะต้องจัดทำแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ประกาศฉบับนี้กำหนดไว้อีกด้วย ซึ่งในแต่ละส่วนจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อน จึงจะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์

ดังที่ได้เรียนมาแต่ข้างต้นว่า ประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยฉบับนี้ จะมีผลบังคับในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นี้ ดังนั้นหน่วยงานของบริษัท รวมถึงตลอดถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำให้เรียบร้อยและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดที่ต้องจัดทำของบริษัทประกันวินาศภัยบางอย่างต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทราบด้วย บางอย่างบริษัทต้องจัดเก็บไว้ให้พร้อมที่จะส่งมอบ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร้องขอตรวจสอบ

หน่วยงานและข้อปฏิบัติหลายๆ อย่างเป็นเรื่องใหม่ที่บริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่ง ยังไม่เคยมีประสบการณ์หรือต้องใช้เวลาในการศึกษาและดำเนินการ ทั้งนี้เพราะหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศฉบับนี้จะต้องมีรายงานผลการดำเนินงานทุกปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย จึงนับเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องใหม่ของธุรกิจประกันภัยเพราะเท่าที่ทราบมาทางภาคประกันชีวิตก็มีประกาศเช่นว่านี้เช่นเดียวกัน สาเหตุที่ถือเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 กำหนดโทษปรับไว้ไม่เกินห้าแสนบาทถ้วน และถ้าเป็นกรณีการกระทำความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่อีกด้วย ดังนั้น คงต้องพยายามจัดทำให้ครบถ้วนนะครับ หากมีปัญหาใดๆ สอบถามได้จาก สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เลยครับ